

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

เรื่อง แจ้งความคืบหน้าภายหลังสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “GREEN”) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติการปิดกิจการและจำหน่ายออกบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนทรัพย์ จำกัด (“TSAM”) ซึ่งประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ (บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน) เนื่องจากการเข้าศึกษาธุรกิจ บริหารสินทรัพย์ ตั้งแต่ต้นปี 2563 ยังไม่สามารถดำเนินการได้ในปัจจุบัน ผู้บริหารจึงพิจารณาให้ปิดกิจการหรือ จำหน่ายออก เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งนี้ TSAM จะสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยได้แจ้งเผยแพร่สารสนเทศให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบแล้วเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วนั้น

บัดนี้ มีผู้สนใจซื้อบริษัทดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงขอแจ้งรายละเอียดและความคืบหน้า ดังนี้

วันที่เกิดรายการ	:	13 พฤษภาคม 2564
ผู้ขาย	:	บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ผู้ซื้อ	:	นางสาวดวงศิริ ปัญญาคง
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่าย	:	จำนวน 4,499,997 หุ้น หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99
ราคาซื้อขาย	:	100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับ นางสาวดวงศิริ ปัญญาคง โดยพิจารณาจากการที่ TSAM ยังไม่สามารถดำเนินการได้ในปัจจุบัน ผู้บริหารจึงพิจารณาให้ปิดกิจการหรือ จำหน่ายออก เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

คณะกรรมการจึงมีนโยบายในการเลิกกิจการหรือจำหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเมื่อมีผู้สนใจและ

เสนอราคา บริษัทจึงได้พิจารณาจำหน่ายตามราคา  
เสนอ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปิดกิจการและ  
การชำระบัญชี ซึ่งได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ  
บัญชี เป็นต้น

ดังนั้น การจำหน่ายออกของบริษัทย่อยดังกล่าวใน  
ครั้งนี้ จึงไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ  
บริษัทแต่อย่างใด

อัตราการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน : ไม่มี  
TSAM ภายหลังการจำหน่ายหุ้น

ลักษณะที่เกี่ยวข้อง : นางสาวดวงศิริ ปัญญาคง ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้อง  
และไม่ใช่บุคคลที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์กับ GREEN

ขนาดของรายการ : เมื่อคำนวณขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  
ไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการได้มา  
และจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

อย่างไรก็ตาม การจำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าว เป็นการสิ้นสุดสภาพการเป็นบริษัทย่อย บริษัทจึงมี  
หน้าที่รายงานสารสนเทศดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

**ขอแสดงความนับถือ**

(นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร